

# อโอเนอร้ชวณแพนพ้ันธุ์แ้สยเกมร่วมแข่งเกมกับ เกมเมอร้ชื้อดั่ง ใหงา Honor Play - Play With Honor

หล้งจากประกาศเปิดตัวสมาร้ทโฟน อโอเนอร้เพลย์ (Honor Play) อย่งเป็นทางการคร้้งแรกใประเทศไทยได้ไม่เงา น อโอเนอร้เพลย์ได้สร้งปรากฏการณ้ใหม่ใกับวงการเกมบนมือถ้อ เพราะมาพร้อมประลัทธิภาพการท้งานที่เหนือ กว่า ด้วยเทคโนโลยี GPU Turbo ใหม่ล้สุดที่ช่วยเสริมประลัทธิภาพใการประมวลผลกราฟิกที่รวดเร้ว ล้ไหล และมีแบตเตอรี่ ที่ตอบสนองความต้องการของเกมเมอร้รุ่นใหม่ ใสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เรียกได้ ว่าเป็นการปฏิวัติวงการการล่นเกมบนสมาร้ทโฟน

ล้สุด อโอเนอร้ ประเทศไทย จ้ดงาน Honor Play - Play With Honor เอาใจแพนพ้ันธุ์แ้สยเกม จ้ดการแข่งช้ัน เกม กับ OHANA แก้งสุดเกรียน เพื่อช้ิงรางวัลอโอเนอร้เพลย์ สมาร้ทโฟนรุ่นเรื่อชงสำหรับชาวเกมมูลค่า 9,990 บาท ณ ศูนย์การค้าเช้ินทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 25 ล้ิงหาคม 2561 ใให้ชาวเกมและผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบกการณ้การล่นเกม ใแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ด้วยเทคโนโลยี GPU Turbo ที่สามารถเร่งความเร็วใการประมวลผลกราฟิก ช่วย ใให้การใช้งานล้ไหลไม่มีสะดุด นอกจากน้ ยังมีระบบ AI 4D Smart Shock ใให้ผู้ร่วมแข่งช้ัน สัมผัสการสั่นสะเทือน ด้วยเทคโนโลยี AI ใเกม ที่หลากหลายรูปแบบ มีระบบเส้ียงรอบทิศทางใวงกว้างแบบ 3 มิติจากเทคโนโลยี Histen 3D Audio ใให้ผู้เล่นสามารถเปลิดเปลินไปกับประสบกการณ้เส้ียงที่เหนือระดับได้เหมือนอยู่ใโรงภาพ ยนตร์ โดยกักิจกรรม Honor Play - Play With Honor จะจ้ดช้ันอีกคร้้งที่ จ้งหวัดนครศร้ธรรมราช ใวันที่ 1-2 กัันยายนน้ ณ ลานกักิจกรรมช้ัน 1 เช้ินทรัลนครศร้ธรรมราช

งานน้ใได้รับความสนใจจากเหล่าเกมเมอร้และแพนพ้ันธุ์แ้ทอโอเนอร้ใการเข้าร่วมประลองฝีมือเพื่อช้ิงรางวัล สมาร้ทโฟน อโอเนอร้เพลย์ กัทีม OHANA กักันอย่างล้นหลาม โดย แก้ง OHANA ได้แชร์ประสบกการณ้การใช้งาน อโอเนอร้เพลย์ใการแข่งช้ันคร้้งน้ว่า อโอเนอร้เพลย์ ใทำให้ล่นเกมล้ไหล ผู้เล่นสามารถวางแผน และควบคุม ตัวละคร ใได้อย่างสมจริง รวมถึงการที่ผู้เล่นสามารถล่นเกมอนไลน์เพื่อแข่งกับคู่แข่งได้แบบ เร็วล้ทม้ แล้วไม่สะดุด นอกจากน้ยังมี ระบบการสั่นสะเทือนแบบ 4D และระบบเส้ียง 3D ที่ใให้การล่นเกมสมจริงเหมือนอยู่ใสนามรบ มากช้ัน ช้ิงอโอเนอร้เพลย์สามารถรองรับการล่นเกมยออดฮิตต่างๆ ใได้อย่างดี คอเกมท้งหลายไม่ควรพลาดอยูกใให้มา ลอกลงล่นเกมผ่านอโอเนอร้เพลย์กัน”

อโอเนอร้เพลย์มาพร้อมเทคโนโลยี AI และระบบจ้ดจ้าอัจฉริยะใให้การถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าความละเอียด 16 ล้้านพ้ิกเซล แบตเตอรี่ความจุ 3,750 mAh ใให้ผู้ใช้งานเปลิดเปลินไปกับการล่นเกมใได้อย่างจุใจ และด้วยชิปเซ้ิต Kirin 970 NPU กับ EMUI 8.2 สามารถแสดงพลังใการประมวลผลอันน่าท้ิงใได้อย่างแ้จ้ริง มาพร้อมดีไซน์แบบ Metal Unibody บางเฉียบ อโอเนอร้เพลย์ ใได้รับเส้ียงตอบรับจากแพนชาวไทยเป็นอย่งดีจ้ิงได้เป็นสมาร้ทโฟนใช่วง

ราคา 10,000 บาท ที่ขายดีที่สุดทาง Lazada ในเดือนสิงหาคม

อเนอร์เพลย์ มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีดำ สีน้ำเงิน และสีม่วง พร้อมหน้าจอบันทึกมือขนาด 5.5 นิ้วและแสดงผล ในอัตราส่วน 19.5:9 แบบไร้ขอบวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคา 9,990 บาท เปิดให้สั่งจอง พรีเมอเดอร์ทางออนไลน์แล้วที่เว็บไซต์ LAZADA (<https://bit.ly/2Mo4eSe>) และที่ซื้อป AIS, CSC และ TG FONE ในราคาเพียง 9,990 บาท และ อเนอร์เพลย์ สีม่วง เปิดจองในจำนวนจำกัดแล้วใน Lazada <https://bit.ly/2MZBIa9> ผู้ที่สนใจสามารถดูรายชื่อร้านค้าที่วางจำหน่ายอเนอร์เพลย์ได้ที่ <https://www.hihonor.com/th/news/honor-play-pre-booking/>